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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 248–1/๒๕68 
วันพุธ ที่  22  มกราคม  ๒๕68  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                        ประธาน  
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
17. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

21. อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
28. นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
   นายธำรงค์  เจริญกุล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(   (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ รองอธิการบดี 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  4. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7. นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  8. นายพีรพงษ์  ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  9. นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10. นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11. นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
12. นายอภิสิทธิ์  จิตตศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 3. รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 5. นางนุจรี  โปฏกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 
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 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 7. รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1. รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2. อาจารย์สมชาย  เรืองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี  ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  8. อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
  9. อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
14. อาจารย์กาญจนพัฐ กลับทับลัง คณาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
15. อาจารย์ปิยนุช  ลิมะพันธุ์ คณาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
16. อาจารย์นุชเนตร กาฬสมุทร์ คณาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
17. อาจารย์ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์ คณาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์ แนมใส คณาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. นางสาวสุนิสา  ทิพย์วารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

สังกัดกองนโยบายและแผน 
20. นางสาวอุมาภรณ์ กรีโส นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.๐๐ น.  

 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 248 – 1/๒๕๖8  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

  - ไม่มี - 

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนมกราคม  2568  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมกราคม  2568  ทางด้านวิชาการ ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 

 ด้านวิชาการ  
 -  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) กับบริษัท เอ็มซี เอดูเท็ค โซลูชั่นส์ จำกัด โดยมี Dr.h.c. 
Charles Singh ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม MoU ดังกล่าว โดยเป็นการประสานงานเพ่ือจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ทางภาษาที่ได้มาตรฐานและครบวงจร พัฒนาทักษะทางภาษานานาชาติแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการทดสอบทางภาษานานาชาติแก่บุคคลทั่วไป และยกระดับมาตรฐานการทดสอบทาง
ภาษาต่างประเทศในระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  -  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2568  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและ   
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนประจำปี 2568 จังหวัดสงขลา โดยมี         
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน และได้พบปะประชาชนที่มา
ร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล เป็นการบูรณาการ
ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาค     
เอกชนในการให้บริการด้านแรงงานแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ภายในงานมีสถานประกอบเข้าร่วมเป็น
จำนวนมาก และมีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชูพันธ์ อาคารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา โดยมีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ แสง สี เสียง เป็นอย่างดี  

 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 -  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568  อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์

สุรสิทธิ์ ระวังค์วงค์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก 
National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน นำโดย Prof. Guo-En Chang Vice Dean, College of 
Engineering ในการเดินทางมาเหย้าเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ และประชุมหารือ พบปะผู้บริหารเพ่ือสร้างความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะในด้าน Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Information Engineering, 
Electrical Engineering and Communications Engineering รวมถึงการจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ (MoU) ในอนาคตต่อไป 
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 -  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568  อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการ     
กองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนจากกองคลัง และตัวแทนสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับ
ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จาก Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย นำโดย Ts.Dr.Khalid 
Abdul Wahid ,Assistant Rector และ Prof.Madya Dr.Azrul Abdullah, Head of Center, Accounting 
Faculty ในการเดินทางมาเหย้าเยือน มทร.ศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการ
ระบบของสายสนับสนุน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนาระบบและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและ
นักศึกษา อาทิ ระบบ RUTS Platform และกิจกรรม Student Mobility 

 -  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีจากคณะต่าง ๆ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ได้
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) นำโดย Prof. Dato’ Ts. Dr. Zaliman 
Sauli, the Vice Chancellor of UniMAP, พร้อมด้วย Prof. Ir. Dr. Modh Shukry Abdul Majid, the Deputy 
Vice Chancellor, Assoc. Prof. Ir. Dr. Umi Fazara Md. Ali, Director of the Centre for International 
Engagement, Assoc. Prof. Dr. Phak Len Ehkan, Faculty of Electrical Engineering, และ Mdm. Elley 
Nadia Eliazir from the Office of the Chancellor ในการเดินทางมาเหย้าเยือน มทร.ศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองสถาบันให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และได้วางแนวทางสำหรับความ
ร่วมมือในอนาคต เช่น การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท โครงการวิจัยร่วมและการ
เผยแพร่/การขอทุนวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ โครงการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษา เช่น Engineering Camp และ Smart Farm Camp 2025 และความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ ที่
เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป 

 ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา 
 -  ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2568  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี  

นางดาวดล  สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีมกีฬา บุคลากร        
และนักกีฬา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 50 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 -  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2548 พระราชบัญญัติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 เล่มที่ 
122 ตอนที่ 6 ก ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นใหม่ 9 แห่ง แต่ละแห่งเกิดจากการรวมหน่วยงาน
เดิมของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และ
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสํานึกรักสถาบัน และแสงแห่งปัญญา เพ่ือเป็นการปลุกจิตสํานึกให้
นักศึกษามีความรักสถาบันและสร้างความสามัคคีของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬากลาง มทร.ศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ  
ในสถาบัน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรม
พร้อมกันในทุกพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง อย่างพร้อมเพรียงกัน 



๖ 
 

 

 

 -  ระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 2568  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
ส่งมอบครุภัณฑ์ชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งในแต่ละพ้ืนที่การศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย พ้ืนที่สงขลา 
วิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) และวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรให้ครบถ้วนและสามารถใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป  

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568  ผู้ชวยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย
อาจารย์รื่นฤทัย กล้าแข็ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าเฝ้ารับทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา โดย
นางสาววรรธนวรรณ ชัยจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับทุน
รางวัลเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และนายนราธิป รักษ์จำรูญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี           
นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 

   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
    นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า
เนื่องจากได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจระดับสูงของศรีลังกา จากการหารือกันเมื่อทราบว่าตนมีความใกล้ชิดกับเยอรมนี 
จึงต้องการให้เชิญชวนเยอรมนีไปช่วยพัฒนาศรีลังกา โดยตนจะได้เข้าพบกับเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศ
ไทย ว่าจะมีเรื่องใดที่สามารถทำร่วมกันกับศรีลังกาได้ในอนาคต  ซึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องของศิลปวัฒนธรรม
ของไทย เรื่องทางด้านการศึกษาที่จะให้นักศึกษาของศรีลังกาได้เข้ามาเรียนในประเทศไทย และเรื่องของการนำ
ธุรกิจมาดำเนินการที่ในประเทศไทย โดยธุรกิจกับศรีลังกาที่น่าจะดำเนินการได้ เช่น เรื่องของการขนส่ง เนื่องจาก
เมืองไทยมีท่าเรือที่จะช่วยในการขนส่งสินค้า โดยอาจจะดำเนินการที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ทั้งนี้ยังกล่าวอีกว่า
จากการพบกับเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทราบว่าซาอุดิอาระเบียมีความต้องการ
ต้นไม้จากเมืองไทยมากกว่า 10,000 ล้านต้น เพราะเมืองไทยมีจุดเด่นและเชี่ยวชาญในเรื่องการเกษตร เรื่องต้นไม้ 
ฉะนั้น หากสามารถปลูกต้นไม้และจำหน่ายโดยมีการร่วมมือกันหลาย ๆ จังหวัด ก็น่าจะสามารถทำได้ นอกจากนี้จะ
มีการดำเนินการเรื่องของการขนสินค้า โดยผลักดันจังหวัดกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางในด้านการขนส่งจากประเทศไทย
ไปซาอุดิอาระเบียและศรีลังกา อีกทั้งขากลับก็สามารถนำสินค้ากลับเข้ามาได้ด้วย และอีกประการคือ ปัจจุบัน
เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีอยู่ในภาวะซบเซา อุตสาหกรรมอาจจะต้องเคลื่อนย้ายมาทางภูมิภาคเอเชีย ฉะนั้น  
จึงมีอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่จะได้ทำความร่วมมือกันต่อไป  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 247 – 13/๒๕67       

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม  2567 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 247 – 13/๒๕67  วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม  2567 ณ ห้องประชุม 
ชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

  -  ปรับแก้ข้อความในวาระที่ 1.4.2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย แจ้ง โดยปรับแก้ในตารางตัวอย่าง Center of Excellence, Unit Cells หน้า 9-10 

  - ปรับแก้ข้อความในวาระที่ 5 การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

    หน้า 26 ข้อ ๒)  
   จาก  “แต่ก่อนทำจริง ต้องทำ R&D ร่วมกับกรมป่าไม้ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อหา 

Business model ที่เหมาะสม และเป็นไปได้ คือมีรายได้ไปพัฒนามหาวิทยาลัย ฟื้นฟูป่าไม้ และพัฒนาท้องถิ่น 
อาทิเช่น  Payback to the Origin Payback to foster Nature/Bio-resources.”  

   เป็น “แต่ก่อนทำจริง ต้องทำ R&D ร่วมกับกรมป่าไม้ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อหา 
Business model ที่เหมาะสม และเป็นไปได้ คือมีรายได้ไปพัฒนามหาวิทยาลัย ฟื้นฟูป่าไม้ และพัฒนาท้องถิ่น 
กล่าวคือ Payback to the Origin หรือ Payback to foster Nature/Bio-resources.” 

   หน้า 27 ข้อ ๔) และข้อ ๖)  
   จาก  “๔) งานวิจัยที่น่าจะทำในพื้นที่ โดย RUTS ร่วมกับกรมป่าไม้ และเอกชน เช่น ปตท. 

บางจาก CP Betagro ฯลฯ และท้องถิ่น” 

Campus 
Faculty/School 

Excellence Unit Cells 

Songkhla 

สถาปัตย,์ Arch Smart City City-Planning      , land-scape, infra-str, Planning 
Arch- Design Svc , Interior Design      , __________ 

 Fashion/ Costume 
Design 

______________ , _____________     , (CM BIM, CS) 
______________ , ______________   , CM 

รัตภูมิ Rattaphum Smart Farming  F - Crops          , ______________    , ___________ 
 E M A  center EV – Conversion , Electrical Svc         , ___________ 

Nakhon Si Thammarat 
ไสใหญ่  Saiyai พืชสวน , Farm ผลไม้พื้นเมือง       ,  F - Crops              , ___________ 
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  เป็น  “๔) งานวิจัยที่น่าจะทำในพื้นที่ โดย RUTS ร่วมกับกรมป่าไม้ และเอกชน เช่น ปตท. 
บางจาก CP Betagro ฯลฯ และท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น” 

  จาก  6) เสนอแนวคิด 
  “๖ .๒ ) ที่ พั กดี  ศ รี วิชั ย  RUTS Standard Accommodation ประกอบด้ วย  Nature 

Appreciation, Cultural Hospitality, Water Efficiency, Clean Energy, Zero Waste Approach ฯลฯ” 
  เป็น 6) เสนอแนวคิดเพิ่มเติม  
  “๖ .๒ ) ที่ พั กดี  ศ รี วิชั ย  RUTS Standard Accommodation ประกอบด้ วย  Nature 

Appreciation, Cultural Hospitality, Water Efficiency, Clean Energy, Zero Waste Approach ฯลฯ” 
ข้อเสนอแนะและตัวอย่าง เพื่อให้ทาง มทร.ศรีวิชัย นำไปพิจารณาตามความเหมาะสม 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 

 - ไม่มี - 

 3.2  พิจารณาตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 246-12/2567 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดำเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ซ่อมครุภัณฑ์) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอน และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 202 รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 163,636,765 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
และอนุมัติข้อตกลงในการปฏิบัติงานระดับคณะกรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมอบ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสริมตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยงานเพ่ิมเติม โดยตัวชี้วัดที่เป็นตัวเสริมควรจะเป็นตัวชี้วัดที่
หน่วยงานยังดำเนินการไม่บรรลุหรือมีปัญหาอยู่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในแต่ละหน่วยงาน และ
ต้องท้าทายในสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ยังดำเนินการไม่ได้ เพ่ือเป็นการขยายความสามารถของมหาวิทยาลัยฯ ให้สูงขึ้น นั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัวชี้วัดกลางและตัวชี้วัดเสริมเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” “(16) 
ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
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   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

3.3  รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทางสถิติของผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร     
ที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งรับนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์         
- คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ  

 ความเป็นมา 
   ตามที ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนของ
นักศึกษาในหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งรับนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิช ัย ในคราวประชุมครั ้งที ่ 247 -13/2567 เมื ่อวันที ่ 19 ธันวาคม 2567 ซึ ่งที ่ประชุมได้มี
ข้อเสนอแนะในการนำเสนอข้อมูลควรเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติเพ่ือความถูกต้อง
แม่นยำซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการ นั้น 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ และจัดทำรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทางสถิติของผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งรับนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อ
ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในการใช้วิธี T-Test อาจจะต้องดูใน
รายละเอียดของข้อมูล ลักษณะของข้อมูล สมมติฐาน ซึ่งในการเสนอของมหาวิทยาลัยฯ เป็นแบบ Normal Curve 
เพราะว่าถ้าหากจะดูการกระจาย ต้องเป็นการกระจายของ 2 ประชากร คือประชากรที่จบวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
กับประชากรที่ไม่ได้จบวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แตข่้อมูลที่นำเสนอเป็นการกระจายของค่า Z 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งท่ีประชุมฯ  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า ในการนำเสนอ เป็นการเปรียบเทียบ
ผลระหว่างแผนการเรียนวิทย์ – คณิต & แผนการเรียนศิลป์ (นอกเหนือแผนการเรียนวิทย์ – คณิต ทุกแผนการ
เรียน) โดยในปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบสมมติฐานผลต่างค่าสัดส่วนการพ้นสภาพนักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ของนักศึกษาทั้งหมด ปรากฏว่า ไม่แตกต่างระหว่างนักศึกษา 2 กลุ่มนี้  ส่วนในปีการศึกษา 2564 ผลทดสอบก็ไม่
แตกต่างเช่นเดียวกัน และในปีการศึกษา 2565  ผลการทดสอบมีความแตกต่างเกิดขึ้น เนื่องจากตัวของ
กลุ่มเป้าหมายค่อนข้างจะมีความแตกต่างกับนักศึกษา 2 กลุ่มข้างต้น อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดในเรื่องของ
ความแตกต่าง อย่างไรก็แล้วแต่ตรงนี้อาจจะเป็นแนวทางในเรื่องของการปรับพ้ืนฐานได้ แต่ว่าในปีการศึกษา 2566 
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นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ผลปรากฏว่า ไม่แตกต่างในเรื่องของการพ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำเสนอเป็นการ
ทดสอบกรณีการพ้นสภาพนักศึกษาเพียงอย่างเดียว โดยการใช้ Z-simple test ซึ่งข้อมูลก็ถือว่าใช้ได้  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
หลักการทางสถิติของผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ซึ่งรับนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน  

 ความเป็นมา 
   ตามหนังสือที่  อว 0655.20/1100 ลงวันที่  30 ตุลาคม 2567  กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม จำนวนเงิน 366,750 บาท เพ่ือจ่ายคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ซึ่งยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้แก่  
ผู้ได้รับทุน ตามมติคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2  โดย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งรายละเอียดมายังมหาวิทยาลัยฯ แล้วนั้น 
   ด้วยภารกิจดังกล่าว มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติใช้เงินรายได้
สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน 366,750 บาท เพ่ือจ่ายคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวนทั้งสิ้น 29 คน จำแนกเป็นประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
จำนวน 2 คน และประจำภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 27 คน รายละเอียดดังนี้ 
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ลำดับ หน่วยงาน 
จำนวน 
(คน) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 3                      55,250  

2 คณะบริหารธรุกิจ 11                    133,250  

3 คณะศลิปศาสตร ์ 1                      11,750  

4 วิทยาลัยรตัภูม ิ 1                      11,750  

5 คณะเกษตรศาสตร ์ 7                      82,250  

6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1                      11,750  

7 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3                      35,250  

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และการจัดการ 

1                      13,750  

9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การประมง 

1                      11,750  

  รวม 29                   366,750  

 
 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 

๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบการอนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน 366,750 บาท (สามแสนหก หมื่นหกพันเจ็ดร้อย       
ห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

 ทั้ งนี้  งบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ณ วันที่  3 มกราคม ๒๕๖8 หลังหักอนุมัติ               
ขอใช้ในครั้งนี้ มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

  หน่วยงาน 

เงินรายได้สะสม  
ณ 3 ม.ค. 68  
รวมเงินลงทุน  

                               

จำนวนรายการที่
ขออนุมัติใช้คร้ังนี ้

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 
ที่ขออนุมัติคร้ังนี ้

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 

คงเหลือ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 42,082,612.28 1 รายการ 55,250 42,027,362.28 

2. คณะบริหารธุรกิจ 184,461,825.44 1 รายการ 133,250 184,328,575.44 

3. คณะศิลปศาสตร ์ 83,685,291.88 1 รายการ 11,750 83,673,541.88 

4. วิทยาลัยรัตภูม ิ 4,519,344.14 1 รายการ 11,750 4,507,594.14 

5. คณะเกษตรศาสตร ์ 3,056,240.42 1 รายการ 82,250 2,973,990.42 

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,073,466.62 1 รายการ 11,750 1,061,716.62 

7. คณะเทคโนโลยีการจดัการ 7,500,000.00 1 รายการ 35,250 7,464,750.00 

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 

8,037,426.94 1 รายการ 13,750 8,023,676.94 

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง 

15,954,764.83 1 รายการ 11,750 15,943,014.83 

รวมท้ังสิ้น 350,370,972.55 9  รายการ 366,750 350,004,222.55 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน 366,750 บาท (สามแสนหกหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อ
บริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

4.3  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ  

ความเป็นมา 
   ตามหนังสือที่ อว 0655.12/1273  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2567  สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการเรียนการสอน พ้ืนที่อาคาร 62 อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์ พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  998,940 บาท เพื่อทดแทนและสนับสนุนในการบริการ ให้สามารถมีความพร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 
   ด้วยภารกิจดังกล่าว มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติใช้เงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน 998,940 บาท เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
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 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณ    
เพ่ือการนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน 998,940 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย        
สี่สิบบาทถ้วน) เพ่ือบริหารจัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

ทั้งนี้  งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ณ วันที่  3 มกราคม ๒๕๖8 หลังหักอนุมัติ              
ขอใช้ในครั้งนี้ มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน 

เงินรายได้สะสม  
ณ 3 ม.ค. 68  
รวมเงินลงทุน  

                               

จำนวน
รายการที่ขอ

อนุมัติใช้คร้ังนี ้

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 
ที่ขออนุมัติคร้ังนี ้

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 

คงเหลือ 

สำนักงานอธิการบด ี 301,624,153.23 1 รายการ 998,940 300,625,213.23 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ภารกิจดังกล่าวมีความจำเป็นและ

เร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบโดยที่
ควบคุมไม่ได้ เนื่องจากเมื่อมีฝนตกหนัก เกิดปัญหาการรั่วไหลของน้ำ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ของการใช้งาน ว่า จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดเชื่อมโยง
สายสัญญาณเพ่ือแก้ไขปัญหาการไหลรั่วของน้ำอย่างยั่งยืน ฉะนั้น จุดที่ยั่งยืน ความหมายคือจะต้องไม่เกิดเหตุอีก  
ในการแก้ไขปัญหานี้ จึงต้องตรวจดูให้รอบคอบอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนอย่างจริงจัง และนอกจากอาคาร 62 
อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์แล้ว ควรจะพิจารณาอาคารอ่ืน ๆ ให้ครบทั้งหมด 7 แห่ง ที่สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กลับมาใช้งานได้ ซึ่งจะต้องย้อนกลับไปดู 
ในแห่งที่ 1-6 ว่ามีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่ในภายภาคหน้า 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการอนุมัติงบประมาณ 
เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน 998,940 บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

 



๑๔ 
 

 

 

4.4  รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ประจำปี 2567 “Thailand Teaching Academy Award 2024 (11th)” 

ความเป็นมา 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันในงาน “Thailand Teaching Academy Award 2024 (11th)” ระหว่างวันที่ 11-13 
ธันวาคม 25๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี จึงขอรายงานผลการแข่งขัน ดังนี้ 
   1.  ถ้วยรางวัล Best Of The Best จาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

   2.  รางวัลระดับ Best Of Group จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ 
    -  การแข่งขันการสอนทฤษฎี เรื่อง คอมพิวเตอร์/มัลติมีเดีย/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 
    -  การแข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม 
    -  การแข่งขันละครเพลงลูกทุ่ง ประกอบศิลปวัฒนธรรม  
    -  การแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ (คลิป VDO/วิดีทัศน์/แอนนิเมชั่น หัวข้อ “ครูช่างอุตสาหกรรม 

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี สู่ความสำเร็จ” 
   3.  รางวัลระดับ Gold จำนวน 6 รางวัล ดังนี้ 
    -  การแข่งขันการสอนทฤษฎี เรื่อง คอมพิวเตอร์/มัลติมีเดีย/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 
    -  การแข่งขันการสอน กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม 
    -  การแข่งขันละครเพลงลูกทุ่ง ประกอบศิลปวัฒนธรรม 
    -  การแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ (คลิป VDO/วิดีทัศน์/แอนนิเมชั่น หัวข้อ “ครูช่างอุตสาหกรรม 

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี สู่ความสำเร็จ” 
    -  การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมทางการศึกษา 
    -  การแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Contest  
   4.  รางวัลระดับ Silver จำนวน 6 รางวัล ดังนี้ 
    -  การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการสอนซอฟต์แวร์ (Software)  
    -  การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการสอนฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
    -  การแข่งขันการสอนทฤษฎี เรื่อง อุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม 
    -  การแข่งขันการสอนทฤษฎี เรื่อง เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์/ยานยนต์สมัยใหม่ 
    -  การแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการ Pitching 
    -  การแข่งขันยานยนต์ไฟฟ้า EV หัวข้อ การอ่านวงจรไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
   5.  รางวัลระดับ Bronze จำนวน 1 รางวัล ดังนี้ 
    -  การแข่งขันการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ Solidworks   



๑๕ 
 

 

 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2567 “Thailand Teaching Academy Award 2024 (11th)” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีช่องทางใน
การสื่อสารให้สาธารณะได้รับรู้ เพราะถ้าหากเป็นการรู้เฉพาะภายใน จะได้ผลเพียงระดับหนึ่ง ฉะนั้นจึงควร
ประชาสัมพันธ์ให้สังคม หรือประเทศ ไดร้ับรู้ด้วย 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2567 
“Thailand Teaching Academy Award 2024 (11th)”   

4.5  รายงานสรุปผลการดำเนินการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Business Acceleration Platform)  
ระยะ 3 เดือน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 241 -7/2567 เมื่อ
วันที่  27  มิถุนายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบโครงการหน่วยเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิช ัย Business Acceleration Platform (BAP-RUTS) โดยมอบเป็นนโยบายให้มหาวิทยาลัยฯ ขับเคลื ่อน
แผนงานและดำเนินเป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป นั้น  

   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอสรุปผลการดำเนินการการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Business 
Acceleration Platform) ระยะ 3 เดือน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้  
   1.  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการการเร่งพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  “การอบรมระดับสูงเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพของผู้ดำเนินการ Business Accelerations Platform (BAP+)” ในสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่เร่งพัฒนาธุรกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการกระบวนการเร่งพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

    1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี 
    2)  รองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 
   3)  รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ ทีปรักษ์พันธ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการจัดการ
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 



๑๖ 
 

 

 

   รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   1) กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2567เวลา 9.00-17.30 น. 
    สถานที่จัดอบรม โรงแรมเซ็นทารา อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์การเติบโตของ 

Accelerator 
   2) กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 13-16 มกราคม 2568เวลา 9.00-17.30 น. 
    สถานที่จัดอบรม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบังจังหวัดชลบุรี 
    หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการกระบวนการทำงานของ Accelerator 
   3) กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2568เวลา 9.00-17.30 น. 
    สถานที่จัดอบรม โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการทำงานของ 

Accelerator 
   2.  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเร่งพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  

(Business Acceleration Platform) ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที ่ 2293/๒๕67     
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 และแก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 2650/๒๕67 ลง
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
ซ่ึงมีหน้าทีด่ังนี้ 
    1) ประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่มีศักยภาพ สำหรับ
การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    2) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม IP Service และ ระบบนิเวศเครือข่าย
พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ 
    3) ผลักดันและร่วมขับเคลื่อนพัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือยื่นเสนอต่อแหล่งทุนที่สนับสนุนการ
เร่งรัดพัฒนาธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 

    4) สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ นักศึกษา และนักวิจัยเพ่ือ
ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
   3.  แผนการจัดตั้ง Business Acceleration Platform สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีหน้าที่ดำเนินงานให้บริการทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ให้สังคมสามารถพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพ่ิมขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนากำลังคน ส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือสังคม ให้มีระบบการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว เหมาะสม และเอ้ือต่อการดำเนินการที่มี ประสิทธิภาพต่อ
มหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติ หน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน Business Acceleration Platform ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ “กลุ่มงานเร่งรัดพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการนวัตกรรม” แสดงดังรูปที่ 1 
ทั้งนี้การบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนของ Business Acceleration Platform ได้ดำเนินการในรูปแบบของ
หน่วยงานซึ่งได้มอบหมายทั้งภารกิจ และตัวชี้วัดชัดเจน ให้แก่สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ง
ทำให้เกิดการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและไม่ได้ยึดติดกับคณะใดคณะหนึ่ง การมอบหมายภารกิจเป็น



๑๗ 
 

 

 

การดำเนินงานในหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถเชื่อมต่อและประสานองค์ความต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมาขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ BAP-RUTS 
   4.  แหล่งเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การขับเคลื่อน Business Acceleration 
Platform ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย 

    1)  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน. 2568-2570) 
    -  ปี 2568 ชื่อโครงการ Tech Accelerator Platform : การพัฒนาแพลตฟอร์มเร่งการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ วงเงิน 5,173,700 บาท 
     -  ปี 2569 ชื่อโครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มเร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  วงเงิน 
5,000,000 บาท 
     -  ปี 2570 ชื่อโครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มเร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  วงเงิน 
5,000,000 บาท 

    2)  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
     -  ปี 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการขอโครงการ) ชื่อโครงการ การพัฒนาเทศกาลศิลปะ

และหัตกรรมงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ในย่านเมืองเก่าสงขลา วงเงิน 5,000,000 บาท 
     -  ปี 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการขอโครงการ) แผนงานวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มเร่งรัด
การเติบโตทางธุรกิจของงานศิลปะ งานฝีมือ และงานสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วงเงิน 10,000,000 บาท 



๑๘ 
 

 

 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Business Acceleration 
Platform) ระยะ 3 เดือน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า เป้าหมายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ที่ควรดำเนินการคือ 
การนำผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ได้จากนวัตกรรมขึ้นสู่ห้าง และเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง Holding Company ซึ่งการที่จะนำ
ผลิตภัณฑ์เข้าไปสู่ห้างนั้น เรื่องการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการที่จะให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เก่งใน  
ทุกด้าน ทั้งเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ต้องรอบรู้ในเรื่องการตลาดด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องยาก บางครั้งก็เป็นปัญหา
พอสมควร โดยในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยมีการใช้บริษัทที่รับจัดการโดยเฉพาะในเรื่องการขอมาตรฐานสินค้าซึ่งมี
หลายตัวด้วยกัน หากมหาวิทยาลัยฯ ใช้บริการบริษัทเฉพาะมาดำเนินการ ก็จะทำให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น หาก
ดำเนินการเองอาจจะล่าช้าเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ค่อยมีประสบกาณ์ในเรื่องนี้ โดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจ เช่น  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแก่นฝางจากกิจการเพ่ือสังคมสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี      
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในผลิตภัณฑ์ในชุดของขวัญ
เทศกาลปีใหม ่ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องดำเนินการในลักษณะนี้  
 2. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าในเรื่องของการรับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ นั้น มีหน่วยงานที่รับรองคุณภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมของเยอรมนี 
(TÜV) ซึ่งตนรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ สนใจ สามารถจะประสานให้ได้  
 3. หากมหาวิทยาลัยฯ จะรอให้สินค้าได้มาตรฐานแล้วจึงจะขึ้นสู่ห้างก็สามารถทำได้ แต่จะล่าช้า    
ถ้าหากมีศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงน่าจะเป็นการดี แล้วมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มนักท่องเที่ยว Tourist เข้ามาดู โดยพยายามกระตุ้นการจำหน่าย ให้มีการจัดทำกระเช้าสำหรับ
เทศกาลสำคัญต่าง ๆ จำหน่ายเป็นแพคเกจ ให้ได้รับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถสั่งซื้อได้  
หากดำเนินการลักษณะเช่นนี้ได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก 
 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า การที่
มหาวิทยาลัยฯ พยายามดำเนินการเรื่อง BAP-RUTS ขึ้นมา อาจจะมีความยากในการดำเนินการอยู่บ้าง เพราะ
มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการในลักษณะเชิง Academic การที่จะทำได้คงจะต้องนำผลงานจากการไปทำวิจัยมาขึ้นห้าง 
ซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ ต้องตั้งเป็น Sector หนึ่ง อย่างเช่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เอาจริงเอาจังจนมีการตั้ง
บริษัทจำกัด ขึ้นมา และมีการ Operate และพัฒนาให้ไปเรื่อย ๆ เหมือนกับของ Stanford University หรือหลาย ๆ 
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถ Generate ไปเองได้ด้วยบริษัทที่มีหน่วยเชื่อมโยงเพียงครั้งแรก และ
ภายหลังก็ไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วขยายได้ โดยอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดำเนินการไปได้ 2-3 บริษัทแล้ว แต่ Performance เป็นเช่นใดนั้นมิอาจทราบได้ ฉะนั้นผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการใน
เรื่องนี้ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อยก็คงพอเห็นลู่ทางในดำเนินการบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามแต่ มาตรการของ
มหาวิทยาลัยฯ นั้น เมื่อได้รับรางวัลมาอะไรที่เป็น Initial  หรือ Initiative ขึ้นมาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะทำอย่างไรให้
ตัวนี้กระจายได้มากขึ้น โดยที่อย่างน้อยทางด้านวิชาการยัง Stand Alone ว่า Excellent อยู่ในกลุ่มนี้ตลอดเวลา 
แล้วหลังจากนั้นหน่วยที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ทาง อว. หรือว่าผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ จะช่วยผลักดันให้ขึ้น
ไปไดอ้ย่างไร ซึ่งปัจจุบันที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ คือ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลมามากมาย เมื่อลงไปลึกอีกหน่อย จะ
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ขยายผลอย่างไร หรือจะทำให้ Sustainable อย่างไร ฉะนั้น ในเมื่อตัวนี้ยังไม่มี มหาวิทยาลัยฯ จึงควรต้องทำหน่วยนี้
ให้แข็งแรง ซึ่งการที่จะให้แข็งแรงได้ ต้องขยายให้เป็น Unit cell ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ก่อนเบื้องต้น เมื่อแข็งแรง 
มั่นคงแล้ว จึงค่อยเป็น Center of Excellence ซึ่งการจะดำเนินการเรื่องนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยาก เพราะ
มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับรางวัลมามากมาย แต่ต้องขยายผลให้ได้  
 5. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า จากการทีไ่ด้
มีโอกาสชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยฯ มาหลาย ๆ ครั้ง ตกผลึกได้ว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่นจริง ๆ 
เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะไปออกแบบร่วมกับภาคเอกชนได้ ซึ่ง
ตรงนี้จะเป็นสาขาหนึ่งของ Holding Company ได้ แต่จะดำเนินการเช่นใดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการให้ออกมา
ในรูปของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะมีรายได้เข้ามา และเมื่อเวลาออกไปทำงานแล้วจะ Reflect มทร. ศรีวิชัย เพราะมี
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ หลายท่านที่เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ แต่มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
บุคคลเหล่านั้นได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องชูตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นชัดเจน 
 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวสรุปว่า สำหรับเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ จะต้องวาง Infrastructure 
ให้ดี โดยเฉพาะทางด้านงบประมาณ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ยังอยู่ในระบบราชการ เรื่องทางการเงินต้องมีการ
ตรวจสอบตามระเบียบราชการและหากมีเงินรายได้จากการจำหน่ายอะไรก็ตามแต่ ก็ต้องส่งเข้าคลังส่วนหนึ่งหรือ
ทั้งหมด  ฉะนั้นในการดำเนินการอาจจะต้องเป็นลักษณะของมูลนิธิในการขับเคลื่อน เพราะมูลนิธิไม่ใช่ราชการ แต่
ต้องมีการตรวจสอบให้ดี ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาจจะตั้งเป็น Holding Company ขึ้นมา เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาทางการเงิน แต่หากว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีการตั้งอะไร การบริหารจัดการอาจจะไม่คล่องตัว ฉะนั้น จึงควร
มีการวางโครงสร้างตั้งขึ้นมาให้พร้อมเพ่ือเป็นการเตรียมการไว้ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการ   
เร่งรัดพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Business Acceleration Platform) ระยะ 3 เดือน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

4.6  รายงานสรุปผลงบประมาณโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ความเป็นมา 
   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด

รายได้ พ.ศ. 2566 ข้อ 8.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
   ในการนี้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดทำรายงานสรุปผลงบประมาณ
โครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เป็นเรื่องที่ดีมากที่มหาวิทยาลัยฯ 
เริ่มมีรายได้ ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการจะขับเคลื่อนเรื่องการหารายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ
แก่สังคม การที่มีงานวิจัยหลายชิ้น หากลอง Classified ว่างานวิจัยไหนไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม และ
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แก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะทำรายได้กับเรื่องใด เพราะบางเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน 
ทั้งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย แต่งานวิจัยที่ไปแก้ปัญหาสังคมอาจจะไม่ค่อยทำรายได้เท่าใด 
แต่จะเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ มากกว่า หากลองจับ 3 กลุ่มนี้มาดำเนินการ อะไรที่ใกล้ตลาดที่สุด ที่เกือบจะ
เป็นธุรกิจได้จริงก็ให้ส่งเสริมเรื่องนั้น โดยอาจจะต้องมีการลงทุนบ้าง เพราะหากไม่มีการจัดกลุ่ม ก็จะมีเรื่องมากมาย
ไปหมด อย่างเช่น เสม็ดแดง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก แม้จะเป็นเรื่องที่ยังไม่ใกล้ตลาดแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีอนาคต เป็น
ต้น หากจัดกลุ่มได้และทำเป็นเชิงธุรกิจ โดยอาจารย์ไม่ต้องลงไปดำเนินการเอง ให้ใช้มืออาชีพมาจัดการและให้ฝ่าย
บัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้ามาร่วมด้วย เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปได้โดยไม่ติดขัดเรื่องระเบียบ และให้มีการ
ตั้ง Holding Company โดยตั้งเป้าหมายในเรื่องที่เป็นไปได้ มีทีมงานที่ดูแลเรื่องการตลาดโดยเฉพาะ และสามารถ
มองธุรกิจได้ขาดเลยว่าตัวไหนทำแล้วสร้างรายได้ ฉะนั้น หากจะหารายได้จากงานวิจัยให้นำ Market เป็นตัวตั้ง  
แล้วถอยกลับมาโดยอาจจะวิจัยไปสู่ตรงนั้น แล้วจัดทีมข้ึนมาดำเนินการ  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งท่ีประชุมฯ  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตัวเลขของโครงการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ที่นำเสนอ นั้น ได้หารือกับสำนักการจัดการ
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ว่าคงจะไปหารือตามหน่วยงานทั้งหลาย เพราะเมื่อพิจารณาโครงการหลัก ๆ ส่วนใหญ่
จะเป็นโครงการที่เป็นของรัฐ โดยปีที่ผ่านมางบประมาณเหลื่อมปี จึงทำให้งบประมาณจากรัฐเหลือเพียง 15 ล้านบาท
จาก 24 ล้านบาท เนื่องจากโครงการถูกอนุมัติโดยงบประมาณแผ่นดิน กว่าจะใช้เหลือเวลาเพียง 6 เดือน ทำให้มี
ผลกระทบในเรื่องของงบประมาณท่ีลดลง ซึ่งในอนาคตสำนักการจัดการฯ อาจจะต้องแสวงหาในเรื่องของการบริการ
วิชาการจากแหล่งเงินภายนอกที่ไม่ใช่เป็นแหล่งเงินของรัฐ เพราะว่าแหล่งเงินของรัฐบางปีไม่ค่อยยั่งยืนเท่า ใด ทั้งนี้ 
การที่มหาวิทยาลัยฯ ไปทำงานวิจัยจนมีผลงานและนวัตกรรมออกมามากมาย จากการสังเกตพบว่าจะไปติดปัญหา
ในเรื่องของการตลาด เมื่อมีการพัฒนา Product แล้ว แต่การตลาดไปไม่ได้ หรือแม้แต่ในอดีตที่ผ่านมาที่มีการสร้าง
แพลตฟอร์มขึ้นมาให้เอกชนดำเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็หวังว่าจะให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับใช้จำหน่าย 

Product ที่เกิดขึ้นจากงานที่มหาวิทยาลัยฯ ไปทำร่วมกับชุมชน กับสังคม แต่ผลการดำเนินการก็ไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น  
จึงจำเป็นจะต้องหาวิธีการใหม่ เพราะการที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเองเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยเฉพาะเรื่อง 

Holding Company และสำนักการจัดการฯ คงจะต้องหาคนรุ่นใหม่ โดยอาจจะจัดโครงการขึ้นมาเพ่ือ Pitching  
หาเด็กที่เป็นคนรุ่นใหม่จริง ๆ และมีหัวคิดที่ทันสมัยในเชิงธุรกิจ แล้วให้รางวัล และให้เป็นส่วนหนึ่ง คล้ายๆ เป็น
หน่วยของธุรกิจ แต่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่อยู่ในการดูแลของสำนักการจัดการฯ แต่ไม่มีระบบการเงินที่มาเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยฯ แล้วให้เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ลองทำเป็นเชิง Business ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนา โดยในช่วง  
2-3 ปีแรก อาจจะหางบประมาณจากแหล่งอื่นเพ่ือที่จะมาหล่อเลี้ยง ฉะนั้นการขับเคลื่อนในเชิงธุรกิจคงเป็นลักษณะ
ของการค่อย ๆ พัฒนาไปเรื่อย ๆ  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานสรุปผลงบประมาณโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
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4.7  รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ความเป็นมา 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 196-2/2564 เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้บริการทาง
วิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ให้สังคมสามารถ
พึ่งพาตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ของสังคม เพ่ิมขีด
ความสามารถของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย การพัฒนากำลังคน ส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม ให้มีระบบการบริหารจัดการที ่
คล่องตัว เหมาะสม และเอ้ือต่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติ โดยการควบรวม 
“หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม” “หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา” “คลินิกเทคโนโลยี” และ “สำนักศิลปวัฒนธรรม      
ศรีวิชัย”เพ่ือให้การทำงานในการขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์   
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
   ในการนี้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในเชิงธุรกิจ สำนักการจัดการ
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีควรมีระบบในการ Monitor หรือจะ Evaluate ให้เห็นชัดว่าในแต่ละปีควรจะได้
เท่าใด เนื่องจากมีความไม่แน่นอน และจะมีแนวทางอย่างไรให้สำนักการจัดการฯ ไปสู่เชิง Commercial ให้ได้เป็น
จำนวนมาก 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนัก
การจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

 ความเป็นมา     
  ตามที่ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา 
และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ วิทยาลัยรัตภูมิ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ดังนี้ 
  1.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กฤษณพงศ์  สังขวาสี  เปลี่ยนเป็น นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์  สังขวาสี  
เกษียณอายุราชการ 

  2.  เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ ราย 
    2.1  ราย นายสุห์ดี  นิเซ็ง  จากเดิม  ตำแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    2.2  ราย นายประชิต  พรหมสุวรรณ จากเดิม  ตำแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 67 -1/2568 เมื่อวันที ่ 13 
มกราคม 2568 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  

ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ภายใต้ความสอดคล้องของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และเป็น  
กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัด
การศึกษา  2) ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                    
และสิ่งแวดล้อม  3) ด้านการบริหารจัดการองค์กร  4) ด้านการสร้างความโดดเด่นเพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัย             
สู่การเปลี่ยนแปลง นั้น 
  โดยขณะนี้  กองนโยบายและแผน ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2569 ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        
ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาของแผนฯ ประกอบด้วย             
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ แพลตฟอร์ม กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
และผู้รับผิดชอบโครงการ โดยแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนแผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2569 เป็นแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนและผลักดันให้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์             
ในทุกมิต ิ

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ
เข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2567 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 10.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ “จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  
 ทั้งนี้ ร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังกล่าว ได้มีการ
ทบทวนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การ
จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  แล้ว โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่อย่างใด  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ” และข้อ 10.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ดังเสนอ และรับรองมติ        
ที่ประชุม 

7.3  พิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ
เข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น  
  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2567 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 
2567) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 10.9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่ง
กำหนดให้ “รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทันที”  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่ งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 10.9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุม  
 1. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า  ในรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
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ความสำคัญในข้อ 3 และข้อ 4  โดยในข้อ 3 เรื่องการสอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีรายงานการเงินอย่างถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ สิ่งสำคัญคือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 
2566 พบว่ามีข้อบกพร่องต่าง ๆ อยู่ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะมา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ดำเนินการไปได้แล้วบางส่วน 
แต่ยังมีอีกหลาย ๆ ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีเงินฝากธนาคาร เรื่องลูกหนี้ค่าเช่าคงเหลือ ทั้ง
ลูกหนี้ค่าเช่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ประปา ลูกหนี้ค่าเช่าโรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช รีสอร์ต ซึ่งยังค้างและมีการตรวจสอบ
กันอยู่ ทั้งในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะการที่สำนัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา มาตรวจสอบแล้วตั้งข้อสังเกตหรือชี้ประเด็นซ้ำ ๆ หากต่อไปยังไม่ดำเนินการก็จะไม่
เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบฯ ก็ได้เสนอแนวทางให้มหาวิทยาลัยฯ ตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ แล้วมีการกำหนดเจ้าของงาน กำหนดวันแล้วเสร็จ เพ่ือไม่ให้มีข้อสังเกตซ้ำมาในประเด็นเดิม ๆ อีก ส่วน
ในข้อ 4 การกำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  มีการตรวจสอบไปหลายหน่วยงาน ก็ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นข้อตรวจพบไปได้หลายข้อแต่ก็ยัง 
มีค้างอยู่ ซึ่งควรเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จ ทั้งนี้ยังพบประเด็นที่สำคัญจากการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วย
เบิกจ่ายวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ซึ่งมีข้อบกพร่องหลาย ๆ ประการ ที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องติดตาม
ดำเนินการโดยเร็ว อาจจะต้องมองภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือส่วนงานภายนอก เช่น การหักเงินจาก
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่จะต้องไปจ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องไปจ่ายค่าบ้านกับธนาคารกรุงไทยหรือ
ธนาคารออมสิน ว่ามีการจ่ายครบหรือไม่ ต้องมีการรับผิดชอบกัน โดยเรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณาให้ละเอียด
รอบคอบ เพราะว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการสั่งจ่ายเช็คออกไปถึง 72 ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 700,000 กว่าบาท แต่ไม่
ทราบว่า ค่าเสียหายได้ไปจ่ายครบหรือไม่ครบ ฉะนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องมองด้วย  
 2. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดี   
ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมผลจากการรายงานตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในส่วนของประเด็นบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นบัญชีสืบเนื่องจากงานวิจัยบ้าง บัญชีจากหน่วยงานบ้าง เป็นเงินนอกที่ฝากไว้ โดยกองคลังได้ประสาน
กับคณะ วิทยาลัย ในการดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ซึ่งค่อนข้างจะลดลงไปแล้ว ส่วนในเรื่องของ        
ลูกหนี้ค่าเช่าโรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช รีสอร์ต และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงไปแล้วบางส่วน  โดยในกรณีของบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีโรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช 
รีสอร์ต เนื่องจากมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายกรณี เช่น เรื่องของการเลิกประกอบกิจการ       
แต่ยังคงวางทรัพย์สินอยู่จะคิดเป็นอย่างไร ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
หาข้อเท็จจริง สืบเนื่องตั้งแต่เป็นสถาบันเดิม ซึ่งไม่มีเอกสารการค้ำประกันต่าง ๆ จึงต้องใช้เวลา พอสมควรในการที่จะ
หาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ในประเด็นของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหาข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการสรุปให้แล้วเสร็จต่อไป 
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 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่ าวว่า ประเด็นของ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เป็นเรื่องที่ติดตามมาตลอด เนื่องจากตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ข้อมูลการตรวจสอบ 
ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน มีข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่เพียงพอแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ เพราะ
จะมีเชื่อมโยงมาอีก 3-4 ปีข้างหน้า ในหลาย ๆ ประเด็น คาดว่าสามารถที่จะสรุปผลได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่ง
กระบวนการดำเนินการสอบก็จะเป็นขั้นตอนไป 
 4. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล    
ได้กล่าวว่า ในประเด็นของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ไสใหญ่ มีผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรื่องของการเบิกจ่าย     
ที่จะต้องเรียกมาให้ถ้อยคำตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลมา ซึ่งจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ส่วนแวดล้อม
ว่าเรื่องที่อนุมัติมามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง เงินที่สั่งจ่ายไปแล้วเจ้าหน้าที่เอาไปจ่ายแล้วมีการอ้างชื่อบุคคลต่าง ๆ บุคคล
เหล่านั้นได้รับเงินไปจริงหรือไม่ โดยมีกระบวนการที่ดำเนินการคล้ายเป็นกิจวัตรทุกเดือน แต่ไม่มีพยานหลักฐานในเรื่อง
ของการขออนุมัติเบิกว่าเป็นเงินจากที่ไหน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
โดยในเบื้องต้นกรณีนี้ก็อาจจะมีมูลที่จะเป็นเรื่องทุจริตเกิดขึ้น แต่ว่าการจะชี้มูลทุจริตนั้น ก็ต้องมีพยานหลักฐาน
พอสมควร 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญ 
ในเรื่องนี้มาก เนื่องจากเป็นเรื่องของธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะ
เร่งรัดให้มีความชัดเจนเพ่ือที่จะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น และไม่ควรให้มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลเกิดขึ้น เพราะ
ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  1. เห็นชอบรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะศิลปศาสตร์  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้
โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือปฏิรูป
ระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยโครงการแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นการดำเนินการระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน (บพค.) และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ นั้น คณะศิลปศาสตร์ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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โรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และได้หลักสูตร 
Premium course โดยปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนและรายวิชาให้มีความทันสมัย ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที ่ 1/2568 เมื่อวันที ่ 6 มกราคม 
2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 67–
1/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ ข้อสังเกตว่า ตามที่
หลักสูตรดังกล่าว ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนภายใต้ข้อตกลงของมหาวิทยาลัยฯ (MoA) ร่วมกับโรงแรม 
เดอะ เบด เวเคชั่น ราชมังคลา และโรงแรมโซลิส บีช ราชมังคลา โดยให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานนั้น สำหรับโรงแรม
เดอะ เบด เวเคชั่น ราชมังคลา เป็นโรงแรมที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าพักอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจาก
ประสบการณ์เห็นว่าในส่วนของอาหาร คงจะต้องมีการปรับปรุง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้องค์ความรู้ในส่วนของ
ห้องอาหารของโรงแรมก่อน ทั้งในเรื่องการวางอาหาร ตำแหน่งอาหาร การจัดการด้านอาหาร ที่ยังต้องพัฒนา     
อีกมาก ก่อนที่จะส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปฝึกงาน  
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 2. นายกสภามหาวิทยาลัยน ได้กล่าวว่า จากการได้มีโอกาสเยี่ยมชมสาขาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ของคณะศิลปศาสตร์ เห็นว่าทางหลักสูตรมีการลงทุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ
สำหรับการเรียนการสอนที่ดีและมีมากเพียงพอสำหรับนักศึกษา โดยได้รับทราบมาว่า มีนักศึกษาสนใจเรียนใน
หลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก จนห้องปฏิบัติการไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ ประกอบกับสภาพอาคารของหลักสูตร
เป็นอาคารทีเ่ก่ามาก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการปรับปรุง (Renovate) ใหม ่
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ได้กล่าวว่า ในการนำเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อ
คณะอนุกรรมการฯ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการชี้แจงว่าโรงแรมที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานนั้น เป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 
แต่ในการนำเสนอได้กล่าวถึงโรงแรมเดอะ เบด เวเคชั่น ราชมังคลา และโรงแรมโซลิส บีช ราชมังคลา ซึ่งไม่แน่ใจว่า
เป็นโรงแรมระดับกี่ดาว ฉะนั้น ตรงนี้ต้องแก้ไขในสัญญาว่าโรงแรมจะต้องมีมาตรฐานในระดับ 4-5 ดาว ให้ได ้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งท่ีประชุมฯ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า นักศึกษาจะไปฝึกงานในโรงแรม  

เดอะ เบด เวเคชั่น ราชมังคลา และโรงแรมโซลิส บีช ราชมังคลา เพียงในเฉพาะรายวิชา สำหรับการไปฝึกภายนอก นั้น 
จะเป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เป็นโรงแรมในเครือ Accor ทั้งนี้ สำหรับประเด็นในเรื่องภาษาอังกฤษ ก็จะมีศูนย์
ทดสอบภาษามาตั้งที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  
ที่ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งรวมถึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วย ซึ่งศูนย์ทดสอบภาษาตรงนั้นก็จะเป็น   
ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงเรื่องภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรในอนาคตต่อไป 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม 

 7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ  
การผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒38-4/๒๕๖7 เมื่อวันที่ ๒

25 เมษายน ๒๕๖7 ได้มีมติเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) นั้น ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำ
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) 
โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อผลิตกำลังคนให้มีความรู้ ทักษะและความ เชี่ยวชาญ
ทางด้านวิศวกรรมระบบการผลิตที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่เป็น        
องค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอ้างอิงได้ และ/หรือปรับใช้ในบริบทอ่ืนได้ ซึ่ง
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต และได้ดำเนินการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติ
ตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
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พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แนวทาง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง  
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระยะปานกลาง ๕ ปี ที่สอง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่เน้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพ่ือการ
พัฒนาประเทศให้มีความ “มั่งคั่ง” ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการ และการ
สอนด้านทฤษฎีพ้ืนฐานให้นักศึกษาสามารถใช้พัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมฝึกทักษะฝีมือในการ
พัฒนาด้านวิชาชีพได้ เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์  สอดรับการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ ๒ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่สร้างบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ
มากขึ้น โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ผ่านคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 และผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ   
  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 67–1/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2568 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.6  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 328 ราย 

ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕67  จำนวน 328 ราย  โดย  
ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕68 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม  ๒๕68 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 67-1/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 328 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า จะเห็นได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีเป็นจำนวนมาก เช่น คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และอันดับสองเกือบ
ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาของคณะที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2567   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งท่ีประชุมฯ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยฯ และสภา

วิชาการ ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมว่ามีจำนวนค่อนข้างมาก และมีบางคณะ 
จะเสนอในเรื่องของจำนวนของเกียรตินิยมให้ลดลง ซึ่งน่าจะไม่ใช่วิธีการในการแก้ไขที่ถูกต้อง เพราะหากมาตรฐาน
ของการเรียนการสอนอยู่ในระดับเดียวกัน นักศึกษาได้เกียรตินิยมเป็นจำนวนมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเก่ง 
และมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นประโยขน์แก่ตัวนักศึกษาเอง ฉะนั้น ในเรื่องนี้ ถ้าหากนักศึกษาได้รับเกียรตินิยมเป็น
จำนวนมาก แตม่าตรฐานของการจัดการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็น่าจะเป็นเรื่องทีย่อมรับได ้

 



๓๒ 
 

 

 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 328 ราย โดยวันที่
สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ และรับรองมติ    
ที่ประชุม 

7.7  พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต  
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 432 ราย 

 ความเป็นมา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๒.๓ กำหนดว่า “การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาค     
ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต หากหลักสูตรสาขาวิชาใด มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษในการ
ลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย แต่ต้อง
ไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา” ซึ่งบังคับใช้สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นั้น  
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2568 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ลงทะเบียน
เรียนเกิน ๒๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖7 จำนวน 432 ราย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 67-1/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 432 ราย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” ประกอบกับข้อ 12.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ



๓๓ 
 

 

 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2566 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 432 ราย 
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) 
ระหว่าง Univers i t i  Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีความเป็น
นานาชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านทางการสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวิชาการ ความร่วมมือทางการ
วิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum 
of Understanding: MoU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเป็นจำนวนเพ่ิมขึ้นทุกปี นั้น ทั้งนี้ Universiti Utara 
Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมหาวิทยาลัยฯ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การจัด
โครงการค่ายความร่วมมือนานาชาติ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้านงานวิจัย 
และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น และเพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็น
รูปธรรมในเชิงรายละเอียดอันก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น จึงมีข้อสรุปว่าควรจัดทำบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจระหว่าง Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากท้ังสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU)  และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่  
12-1/2568   เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้วนั้น  
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถ
เอ้ือต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้น ๆ และเพ่ือเสนอต่อ
สาธารณชนต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: 
MoU) ระหว่าง Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



๓๔ 
 

 

 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding: MoU) ระหว่าง Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement: MoA) 
ระหว่าง College of Veterinary Medicine, Central Mindanao University  ประเทศฟิลิปปินส์ กับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ College of Veterinary Medicine, Central Mindanao University ประเทศฟิลิปปินส์ มี

ความประสงค์ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement: 
MoA) ภายใต้บั นทึ กข้อตกลงความร่วมมือ CUM-CVM Internship Program ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือเป็นการรับนักศึกษาจาก College of Veterinary Medicine, 
Central Mindanao University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามรายละเอียดดัง
ปรากฎภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ CUM-CVM Internship Program โดยมีผู้ เกี่ยวข้องจากทั้งสอง
มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความ
ร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12-1/2568 เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ  ทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถ
เอ้ือต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้น ๆ และเพ่ือเสนอต่อ
สาธารณชนต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement: 
MoA) ระหว่าง College of Veterinary Medicine, Central Mindanao University  ประเทศฟิลิปปินส์ กับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MoA) ดังนี้ 
 1. ในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) หน้าที่ 2 ส่วนที่ I. RESPONSIBILITIES OF THE 

PARTIES ข้อย่อย B. Responsibilities of the RUTS-FVS  ในข้อ 1 มีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ซึ่งควรจะมีความ
เหมือนกันทั้ง 2 ฝ่าย 
  2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ควรจะมีความรัดกุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายของทั้ง 2 ฝ่าย หาก
มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งนักศึกษาไปประเทศฟิลิปปินส์ ค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร และหากรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพ่ือ
มาฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องมีค่าตอบแทนให้อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาเหล่านั้นด้วย รวมทั้งเรื่อง
ของหอพัก ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเหล่านี้ ได้มีการเจรจาตกลงกันแล้วหรือไม่ ว่าฝ่ายใดจะมีการรับผิดชอบอย่างไร 
รวมถึงควรจะพิจารณาว่าในการแลกเปลี่ยน ทั้ง 2 ฝ่าย จะได้ประโยชน์มากหรือน้อยต่างกันอย่างไร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ไปแล้ว เมื่อกลับมาสามารถขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลป์ จำนวนชั่วโมง สามารถนำมาใช้ได้
หรือไม่ ซ่ึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะกำหนดให้ชัดเจน  
 3. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการหารือในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน ว่าแต่
ละฝ่ายจะรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่มีรายละเอียดปรากฏในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA)   

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
  1. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement: MoA) 
ระหว่าง College of Veterinary Medicine, Central Mindanao University ประเทศฟิลิปปินส์ กับคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ  
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำรายละเอียดร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA)  ให้มีความชัดเจน
ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้งก่อนมีการลงนาม  

 3. รับรองมติที่ประชุม 

7.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เพ่ือบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น 
  ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผ่านการพิจารณาจาก
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 66-10/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราว
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ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสังเกต ในข้อ 52 กรณีอธิการบดี        
ใช้ดุลพินิจในการอนุมัติให้นักศึกษากลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากฉบับยกร่างเดิมมิได้ยกเว้น
ข้อ 51.3 กรณีถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากการต้องโทษทางวินัยจึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.11  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ซึ่งเจตนาในการออกระเบียบฉบับดังกล่าวเกิดจากในปี  พ.ศ. 
๒๕๕๕ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ว่างลงเนื่องจากการลาออก และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มิได้กำหนดระยะเวลาในการรักษาราชการแทน
อธิการบดีไว้ สภามหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นว่าการรักษาราชการนานเกินไปจะก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ไม่มีผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการ
รักษาราชการแทนไว้ จึงเห็นชอบออกระเบียบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
  1. กำหนดให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รวมถึงผู้รักษาราชการแทนหัวหน้า ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ให้รักษาราชการแทนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เมื่อครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้ว ยังไม่มี   
ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน ให้แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนต่อไปได้ไม่เกิน    
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
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  2. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอยู่เดิมต่อไปอีก  สภา
มหาวิทยาลัยต้องมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม  จะแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวรักษา
ราชการแทนต่อไปได้อีก จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

  ต่อมา ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ บัญญัติให้ยกเว้น
การนำกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนอธิการบดี มาใช้โดย
บัญญัติว่า “ข้อ ๓ มิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติอยู่
ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทนในระหว่างดำเนินการสรรหา หรือ
ดำเนินการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว” การออกกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มักปรากฎปัญหาการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ทำให้การบริหารงานของ
สถานศึกษาต้องหยุดชะงักไม่สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง และเกิดความล่าช้า
ในการบริหารที่สำคัญหลายกรณี ส่งผลให้การดำเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูป
ประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จลงได้ โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดังกล่าวมีศักดิ์เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และยังคงมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยของรัฐ
ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ประกอบกับเรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๒ ของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีกรณีปฏิบัติ
หน้าที่เกินหกเดือน ที่วินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับข้างต้น ใช้บังคับกับการแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลทุกแห่ง ไม่ว่ากฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้บัญญัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีหรือไม่ 
  จากกฎหมายและหลักปฏิบัติข้างต้น ส่งผลให้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งมีสถานะเป็นกฎที่กำหนดขึ้นภายในส่วนราชการ ขัดกับคำสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕ และปฏิบัติตามกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแทน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอยกเลิกระเบียบฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๗ และได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ จึงเห็นสมควร
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



๓๘ 
 

 

 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษา   
ราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.12  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม ในคราวประชุมครั้งที่  4/2567 เมื่อวันที่  ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังสายวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คณะ วิทยาลัย วิเคราะห์ความต้องการ
บุคลากรสายวิชาการ และวางแผนการบรรจุบุคลากรเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่กำลังศึกษา   
อยู่ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือปริญญาโทควบเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทควบเอก ที่อยู่ในระหว่างการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และมีความประสงค์จะ
ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/2567 เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗  ได้มีมติ
เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. ... 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๘ ซึ่งที่ประชุมไดม้ีข้อสังเกต 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1.  ในข้อ 14 กรณีผู้ขอรับทุนตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ไม่สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดในข้อ 10 การชดใช้ทุนคืนแก่มหาวิทยาลัยฯ จำนวนสามเท่าของทุนที่ได้รับนั้น เป็นจำนวนที่มากเกินไปอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจในการขอรับทุน 
  2.  ในข้อ 17 วรรคหนึ่ง ประเด็นจำนวนเงินในการชดใช้ทุนคืนกรณีผู้ขอรับทุนตามข้อ 8.1 และข้อ 
8.2 พ้นจากการเป็นนักศึกษาหรือต้องยุติการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  
 ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
ให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. ....  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



๓๙ 
 

 

 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.13  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕68 เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2568 ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑) นายวิศิษฏ์ศักดิ์ 
ทับยัง 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  
โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๒ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๕ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับงานวิจัยเรื่อง Use of a Rubber 
Wood Fly Ash-based Geopolymer 
for Stabilizing Marginal Lateritic 
Soil as Green Subbase Materials 
ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วน
สมบูรณ ์ 

๒) นายณัฐพงศ์ 
แก้วบุญมา 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีปกติ  วิธีที่ ๑  
ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง และหนังสือ 
๑ เล่ม คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กำหนด) 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับหนังสือฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ 
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๓) นางสาวเกสรา 
 เพชรกระจ่าง 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
โดยวิธีปกติ  ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำห น ดตำแห น่ งท างวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ์   



๔๐ 
 

 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖8  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 
   2. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ  ดังนี้ 
  2.1 นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์
โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๒ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ไม่ก่อนวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับงานวิจัยเรื่อง Use of a Rubber Wood Fly Ash-based Geopolymer for Stabilizing Marginal Lateritic 
Soil as Green Subbase Materials ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.2 นายณัฐพงศ์  แก้วบุญมา  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับหนังสือฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๒ ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   2.3 นางสาวเกสรา  เพชรกระจ่าง  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
โดยวิธีปกติ  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล  
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษามอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง    
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
 3. รับรองมติที่ประชุม 
 
 



๔๑ 
 

 

 

7.14  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 27 มกราคม 2568  
และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒46-๑2/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
๒๕๖7 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่ 64/๒๕๖7 ลงวันที่ ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๖7 นั้น 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการเพ่ือพิจารณาให้ได้มาซึ่ง     
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความใน  
ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕5๖ เมื่อวันที่ ๒ 1 
มกราคม 2568  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดย
การลงคะแนนลับ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑0) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”    

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

การดำเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ จากรายชื่อ

ที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้
ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ 10 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 

 โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์ 

 
 
 
   



๔๒ 
 

 

 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยี    
การจัดการ ชี้แจงคุณสมบัติเพ่ิมเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์  เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ผลการดำเนินการ 
 ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์       

 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์   โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ  มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จำนวน 27 คน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 26 คน 
และในการพิจารณาวาระนี้ ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขออนุญาตออกจาก
ห้องประชุม เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ฯ ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม  เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 24 คน  
จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 สมควรให้ดำรงตำแหน่ง 23   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง   - คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน               1 คะแนน 

 จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ     
ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์  ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็น
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์     
ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 27  มกราคม  256๘  เป็นต้นไป  และรับรอง
มติที่ประชุม 

7.15  พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจำปี พ.ศ. 2568 

ความเป็นมา 
ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำกำหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยได้กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 
ของเดือน ดังกำหนดการต่อไปนี้ 

 

 

 



๔๓ 
 

 

 

ครั้งที่ วัน /เดือน /ปี สถานที่ประชุม 
248-1/2568 23 มกราคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
249-2/2568 27 กุมภาพันธ์ 2568 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ /ระบบการประชุมออนไลน์ 
250-3/2568 20 มีนาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
251-4/2568 พิจารณาในที่ประชุม มทร.ศรีวิชัย ขนอม /ระบบการประชุมออนไลน์ 
252-5/2568 22 พฤษภาคม 2568 กรุงเทพฯ /ระบบการประชุมออนไลน์  
253-6/2568 19 มิถุนายน 2568 มทร.ศรีวิชัย รัตภูม ิ/ระบบการประชุมออนไลน์ 
254-7/2568 24 กรกฎาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
255-8/2568 21 สิงหาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย ตรัง /ระบบการประชุมออนไลน์ 
256-9/2568 18 กันยายน 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
257-10/2568 พิจารณาในที่ประชุม มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ ่/ระบบการประชุมออนไลน์    
258-11/2568 20 พฤศจิกายน 2568 กรุงเทพฯ /ระบบการประชุมออนไลน์ 
259-12/2568 18 ธันวาคม 2568 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี ้ จึงเห ็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2568 ดังกล่าว 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุมเพิ่มเติม 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สัญจร ในเดือน 

พฤษภาคม และพฤศจิกายน ซึ่งกำหนดจัดประชุม ณ กรุงเทพมหานคร นั้น ในช่วงอาจจะก่อน หรือหลังการประชุม   
จะมีการเรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษ  ซึ่งเป็นนโยบายที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ไว้ โดยฝ่าย
เลขานุการฯ จะได้แจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ  ได้มี

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สัญจรในแต่ละพ้ืนที่ เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกครั้ง        
สภามหาวิทยาลัยฯ ก็จะมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ ฉะนั้น เมื่อย้อนไปในวาระท่ี 7.3 การพิจารณารายงาน
การดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหาร       
งบลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงสูง ฉะนั้น ในเมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ มีการ
ไปประชุมในพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงควรจะมีวาระที่เป็นการติดตามการบริหารงบลงทุนด้วย หรือว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
ก็น่าจะมีวาระเหล่านี้อยู่ในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังเห็นว่า ในส่วนของกำหนดการ
ประชุมฯ ซึ่งยังมีบางเดือนที่ขีดเส้นใต้ว่าจะพิจารณาวันในที่ประชุมนั้น ก็ขอเสนอให้กำหนดเป็นวันพฤหัสบดี  



๔๔ 
 

 

 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2568 ดังเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 

  - ไม่มี - 
 

 
เลิกประชุมเวลา   ๑7.00 น. 

 
 
 
 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
            รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 
 

 
 


